



สมาชิกลงการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ราคา 10 บาท

เสียงรัก

ปีที่ 23 ฉบับที่ 537 ปักษ์แรกประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช 2559

มผล. หนุนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตาม นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยว ของประเทศไทย ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยและการ บริการระดับสากลเน้นเอกลักษณ์ และวัฒนธรรม ไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุม วนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการระดมความคิดเพื่อพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการ มุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ความ ปลอดภัย และบริการระดับสากล

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นภาค เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศทั้งในด้านการ สร้างรายได้จากเงินตราต่างประเทศ และการ จ้างงานเป็นจำนวนมาก และผลการสำรวจ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง มาประเทศไทย ของสำนักปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการด้านการ แพทย์จำนวน 1.9 ล้านคน สร้างรายได้เข้า ประเทศ 72,348 ล้านบาท ขณะเดียวกันมีผู้ ใช้บริการด้านสุขภาพจำนวน 10.3 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 18,727 ล้านบาท รวมทั้งสองส่วนสร้างรายได้ให้ประเทศกว่า ปี ละ 91,075 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าการท่อง เที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยมีศักยภาพ สูง ฉะนั้นจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มี ศักยภาพ มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน สำหรับ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจะมีรายได้จาก

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง พร้อมทั้งจะรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชม ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีสถาน

ที่หลายแห่งเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา สัมผัส อาทิ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมศูนย์ ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร พิพิธภัณฑ์หออา รยธรรมลุ่มน้ำโขง วิหารพรเจ้าล้านทอง และ แหล่งท่องเที่ยวในสวนสุขภาพที่มีสมุนไพร กว่า 400 ชนิด